



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ตัดสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางสาวอารีญา วังพิกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๔ รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย เงินเดือน ๑๖,๗๖๐ บาท โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ และ นายภิมวัฒน์ ภูผายาง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๗ รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย เงินเดือน ๑๖,๘๔๐ บาท โรงเรียนหนองแคนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติให้เพิกถอนรายชื่อ นางสาวอารีญา วังพิกุล และ นายภิมวัฒน์ ภูผายาง ออกจากประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์